



Đức Giáo hoàng tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở các quốc gia bị chiến tranh tàn phá.

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)

Đức Giáo hoàng Phanxicô đưa ra lời kêu gọi mới nhất về hòa bình trong bối cảnh các cuộc xung đột và tình hình bất ổn chính trị đang diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan, Ukraine, Myanmar và Đất Thánh.

Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi mới nhất của mình về hòa bình ở những nơi bị chiến tranh và xung đột tàn phá, và cảm thông với những người dân đau khổ, khi kết thúc Buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư (21/8/2024).

Phát biểu trước những người hành hương hiện diện, Đức Thánh Cha đã nhắc lại nỗi đau lớn lao mà người dân Ukraine phải hứng chịu, ĐTC kêu gọi tất cả các tín hữu đừng quên các quốc gia đang bị chiến tranh này.



Những gì còn sót lại của một trường học Ukraine

"Chúng ta đừng quên Ukraine đã tử đạo", ĐTC thúc giục và nhấn mạnh: "Chúng ta đừng quên Myanmar, Nam Sudan, Bắc Kivu và rất nhiều quốc gia đang bị chiến tranh làm tan tác..."

Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho những người đang phải chịu đựng chiến tranh ở Đất Thánh.

"Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình", ngài nói thêm.

ĐTC giao phó cho Chúa Thánh Thần và sự chuyển cầu của Đức Mẹ Jasna Góra

Đức Thánh Cha cầu xin món quà hòa bình trong lời chào thăm của ngài đến những người hành hương Ba Lan.

ĐTC than thở rằng "thế giới của chúng ta, được đánh dấu bằng chiến tranh và chia rẽ, hơn bao giờ hết thế giới chúng ta cần những hoa trái của Chúa Thánh Thần", khi ngài thúc giục các Kitô hữu sống hòa bình trong những hành động đơn giản của cuộc sống hàng ngày.

"Bắt đầu từ gia đình và nơi làm việc của các bạn", ngài thúc giục, "hãy mang tình yêu, hòa bình và lòng tốt vào cuộc sống hàng ngày của các bạn".

ĐTC nhắc lại rằng nhiều người Ba Lan hiện đang hành hương về đền Đức Mẹ Jasna Góra, Đức Thánh Cha đã cầu xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ có thể "ban cho thế giới món quà hòa bình mà tất cả chúng ta mong muốn".



Hình ảnh các tín đồ Ba Lan hành hương đến đền thờ Đức Mẹ Jasna Góra

Lời cầu nguyện cho các Giáo lý viên truyền bá đức tin

Đức Phanxicô nhắc lại rằng thứ Tư vừa qua, đánh dấu lễ kính nhớ Thánh Giáo hoàng Piô X, đôi khi còn được gọi là 'Vị Giáo hoàng của Giáo lý'.

"Chúng ta nghĩ đến những giáo lý viên đang lo rất nhiều việc, và ở một số nơi trên thế giới, họ là những người đầu tiên truyền bá đức tin", Đức Thánh Cha khen ngợi họ, khi ngài mời gọi các tín hữu "cầu nguyện cho các giáo lý viên ngày hôm nay", cầu mong "Chúa ban cho họ niềm can đảm, để họ trung thành tiến bước".



Hình ảnh đền Đức Mẹ Jasna Góra về đêm